



ประกาศโรงพยาบาลดอนเจดีย์

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.อ. วิชาญโพธิ์

(นายพูนชัย อติยศพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนเจดีย์

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น 2, ดีเด่น 3

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ส่วนราชการ โรงพยาบาลดอนเจดีย์

(แบบท้ายประกาศโรงพยาบาลดอนเจดีย์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	หมายเหตุ
1	นางสาวณัฐพร พลเสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 2
2	นางกัญญา อติยศพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 2
3	นางสาวสุรีย์ จันทร์เกตุวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 2
4	นางวิไลลักษณ์ อินทรสด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 2
5	นางภัทรภร ทศนสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 2
6	นางลำพึง มีสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 2
7	นางชิดชไม คล้ายวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 2
8	นางเอื้อทิพย์ แก้วกระจ่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 2
9	ร.ท.หญิงพันธุ์ทิพย์ เสวตนันท์กุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น 2
10	นางสุดดารา ศิลปรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 2
11	นางสาวกนกวรรณ มณีนิล	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น 2
12	นายติลก นุ่มหันต์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น 2
13	พ.จ.ท.มล ศรีจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ดีเด่น 2
14	นางสมพร สว่างศรี	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน	ดีเด่น 2
15	นางสาวนวลปรานค์ อินทรสด	เภสัชกรปฏิบัติการ	ดีเด่น 3
16	นางนงค์นุช เขียวศิลป์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
17	นางนัฐภากร เสาคง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน	ดีเด่น 3
18	นางวาสนา อาจคงหาญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
19	นางเทพี ศรีชมภู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
20	นางกำไล บุษพาแซม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
21	นางสาวทองสุข ศรีศักดิ์ดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
22	นางบุษบากร ธรรมสุวิไล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
23	นางสาวจิรนันท์ ต้นสุวรรณ	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน	ดีเด่น 3
24	นางปราณี มาตรศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ดีเด่น 3
25	นางสาวแววตา เดชอุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
26	นางณัฐทัชพร อินทร์ลำพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
27	นางปัทมาภรณ์ เหลืองโพยมนิมิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
28	นางสิรินทร์ สุริยวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
29	นางสมยงค์ ศรีชมภู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น 3
30	นางสาวพิมพ์นิภา นิมนวล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น 3

**รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ส่วนราชการ โรงพยาบาลดอนเจดีย์**

(แบบท้ายประกาศโรงพยาบาลดอนเจดีย์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	หมายเหตุ
1	นางสาวมัทนา อ่อนสำราญ	เภสัชกรชำนาญการ	
2	นางสาวรุ่งนภา อยู่ระหัส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
3	นางอภิวรรณ แสนทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
4	นางสาวสุวรรณี อุดมทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
5	นางนพมาศ ฤกษ์รัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
6	นางทิชากร ชาวปลายนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
7	นางรุ่งวรีย์ โกลลวรรณะชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
8	นางสาวสายฝน ลบเจริญ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	
9	นายศิรชัช ตีระวานิชสันดี	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	
10	นางสาวทิพย์รัตน์ อัครฤกษ์นันท์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
11	นางสาวช่อทิพย์ ชาวเขาดิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
12	นางศิริเพ็ญ พวงจิก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
13	นางสุนีย์ ปาลวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
14	นายพิพัฒน์ ทศนสุวรรณ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	
15	นายไพโรจน์ ศรีคำ	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	
16	นางสาวอมรรรัตน์ สุทธิจานุวัฒน์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
17	นางสาวศฤงรัตน์ จรุงโรจน์ ณ อยุธยา	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
18	นางสาวฐนันทธร ทรงจิตสมบูรณ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
19	นางสาวศรัภักษ์ กิจธรรรม	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
20	นางสาวจารุพร บุตรแสงดี	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
21	นางสาวรัชชา ตั้งทวีวัฒน์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
22	นางสาวนริสา ตั้งธรรมนิยม	เภสัชกรชำนาญการ	
23	นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์พันธุ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
24	นางสาวอศรา ศรีโมรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
25	นางสุวรรณา นุ่มหันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
26	นางกัณหา จิตรใจฉ่ำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
27	นางบุษยรัตน์ จงประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
28	นางรัญญารินทร์ ธีระรัตนเวช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
29	นางนงลักษณ์ ใจมั่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
30	นางกาญจนา นาคเขียว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ส่วนราชการ โรงพยาบาลดอนเจดีย์

(แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลดอนเจดีย์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	หมายเหตุ
31	นางสาวกุลยา บุญก้อน	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน	
32	นางสาวนันทนา พักอินทร์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	
33	นางสายฝน ยอดปรางค์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	
34	นางสาวนิตยา แซ่จิว	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	
35	นายประวิทย์ สังข์รัตน์	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	
36	นายสาคร อาจคงหาญ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน	
37	นางคุณากร จริตงาม	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน	
38	นางสาวเสาวนีย์ โตอัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
39	นางสาวสายสิย์พร พันธุ์รัมย์	เภสัชกรปฏิบัติการ	
40	นางสาวสุดารัตน์ ผ่องแผ้ว	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน	
41	นางปรัดถกร คล้ายวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
42	นางสาวนันทพร ปรามนุชวงษ์	เภสัชกรปฏิบัติการ	
43	นางสาวสรภาพ วงศ์สังจา	เภสัชกรชำนาญการ	
44	นางวรรณวิไล ผลจรรย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
45	นางณัฐณี ภูขัง	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	
46	นางสาวสมพร น้อยชื่นพันธุ์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
47	นางสาวธัญญารัตน์ ทับนาโคก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
48	นางสาวสุพรรณิการ์ ปลายละหาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
49	นางสาวกิตติยา เขียวหวาน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
50	นางสาวสุปรียา ชาวอุทัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
51	นางสาวอรัญญา พรหมเพชร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
52	นางสาวศิริพร เวชวิฐาน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
53	นางสาวรินทร์รฐา ชูเชิด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
54	นางสาวอมรา โอฟารสุวรรณชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
55	นายมานพ สุริยวงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
56	นางวาสนา ศรีหมากสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	